
ĐiểM SánG trí tuệ Về Hà nội Học

Là đánh giá của tất cả những nhà 
lãnh đạo và đội ngũ các nhà 
khoa học về hội thảo khoa học 

quốc tế “Phát triển bền vững thủ đô 
Hà nội: Văn hiến, anh hùng, Vì hòa 
bình”. 

Hội thảo do Ban tuyên giáo trung 
ương, ủy ban nhân dân thành phố 
Hà nội, ĐHQGHn, Viện Khoa học 
và Xã hội Việt nam và Hội Khoa học 
Lịch sử Việt nam phối hợp tổ chức từ 
7 đến 9/10/2010, tại trung tâm Hội 
nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà 
nội. Hội thảo là hoạt động khoa học 
duy nhất diễn ra trong khuôn khổ các 
hoạt động chính thức trong 10 ngày 
Đại lễ nhân dịp kỷ niệm 1000 năm 
thăng Long – Hà nội.

GS.tS Phùng Hữu Phú - ủy viên tW 
Đảng, Phó trưởng ban thường trực 
Ban tuyên giáo trung ương, GS.tSKH 
Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc 
ĐHQGHn, thS. ngô thị thanh Hằng 
– Phó chủ tịch uBnD thành phố Hà 
nội, GS.nGnD Phan Huy Lê – chủ 
tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt nam, 

GS.tS nguyễn Khánh Vinh – Phó chủ 
tịch Viện Khoa học Xã hội Việt nam, 
GS.tS William Logan - ĐH Deakin, 
Melbourne, australia và bà Katherine 
Muller Marin - Đại diện unESco ở Việt 
nam đồng chủ trì hội thảo.

tham gia hội thảo có gần 500 đại biểu 
là các nhà khoa học đến từ Việt nam 
và hàng chục quốc gia trên thế giới.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc với 
các hoạt động khoa học sôi nổi, các 
đại biểu đã tập trung trí tuệ trình bày 
nhiều báo cáo khoa học có nội dung 
sâu sắc, nhiều kết quả nghiên cứu, 
nhiều phương pháp tiếp cận mới đối 
với thăng Long- Hà nội.

Đại diện cho ĐHQGHn - cơ quan 
thường trực tổ chức Hội thảo, 
GS.tSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám 
đốc ĐHQGHn, trưởng ban tổ chức 
hội thảo nhấn mạnh: “Một trong 
nhưng nét đặc sắc của Hội thảo khoa 
học lần này là sự kết hợp của nhiều 
lĩnh vực khoa học cùng nghiên cứu 
các vấn đề phục vụ công cuộc phát 
triển bền vững thủ đô”. con người 

không tách rời điều kiện tự nhiên và 
văn hóa. Phát triển bền vững suy cho 
cùng chính là kết quả của quá trình 
ứng xử của con người với tự nhiên.

trưởng ban tổ chức hội thảo GS.tSKH 
Vũ Minh Giang cho rằng, thành công 
của hội thảo có được là do tầm nhìn 
chiến lược của chính phủ khi cho 
phép trong dịp Đại lễ 1000 năm 
thăng Long – Hà nội tổ chức hoạt 
động khoa học hết sức có ý nghĩa 
này; các nhà khoa học, các cơ quan 
tổ chức trong đó có ĐHQGHn đã 
chủ động triển khai các chương trình 
nghiên cứu toàn diện liên quan đến 
Hà nội; Quyết định đúng đắn của 
Ban chỉ đạo khi giao cho ĐHQGHn 
làm cơ quan thường trực tổ chức hội 
thảo, giao nhiều quyền gắn với trách 
nhiệm cao khi tổ chức hội thảo; tinh 
thần trách nhiệm cao của thành viên 
Ban tổ chức và các tiểu ban và đặc 
biệt là sự quan tâm của lãnh đạo các 
cấp. 

Đại diện cho tổ chức unESco - bà 
Katherine Muller Marin đã có phát 

>> GS.tSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHn, trưởng Ban tổ chức Hội thảo - phát biểu tại phiên bế mạc
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biểu chào mừng hội thảo. Bà cũng đã 
chia sẻ một số quan điểm về tốc độ 
đô thị hóa và vấn đề bảo tồn di sản 
văn hóa. theo bà, khi Hoàng thành 
thăng Long được unESco công 
nhận là di sản văn hóa thế giới, cần 
đặc biệt chú trọng tới việc giám sát 
sự tăng trưởng mạnh mẽ và nhanh 
chóng của du lịch. theo bà, hội thảo 
đưa ra các khuyến nghị tốt nhất 
nhằm hỗ trợ cam kết của các nhà 
lãnh đạo trong việc tiếp tục giữ gìn 
giá trị, bảo vệ và bảo tồn di sản, tạo cơ 
hội cho phát triển bền vững và nâng 
cao chất lượng cuộc sống của cư dân 
thành phố.

nói về hội thảo, GS.tS Phùng Hữu 
Phú – Phó trưởng ban thường trực 
Ban tuyên giáo trung ương nhấn 
mạnh: Đây là hội thảo quy mô, quy tụ 
được đông đảo các nhà khoa học có 
uy tín trong nước và quốc tế. Về phía 
Việt nam có học giả đến từ nhiều địa 
phương trong đó có người đã cao 
niên, các nhà khoa học có nhiều công 
trình nghiên cứu về thăng Long – Hà 
nội, nhiều nhà khoa học đến từ các 
quốc gia như Pháp, Hàn Quốc, nhật 
Bản, trung Quốc, thái Lan,... trong đó 
nhiều người đã gắn liền tên tuổi với 
các công trình của thủ đô.

GS.tS Phùng Hữu Phú cho rằng hội 
thảo xứng đáng là một trong những 
sự kiện có dấu ấn, có chiều sâu góp 
phần vào thành công của Đại lễ. Hội 
thảo là hoạt động trí tuệ, được tổ 
chức một cách khoa học, hợp lý. Ông 
nhấn mạnh hội thảo có chất lượng 
chuyên môn cao, vừa đề cập các vấn 
đề căn bản đồng thời cũng hết sức 

thiết thực. 

GS.tS Phùng Hữu Phú cho rằng “Phát 
triển bền vững thủ đô Hà nội: Văn 
hiến, anh hùng, Vì hòa bình” không 
phải là hội thảo huy nhất mà là hội 
thảo tầm cỡ có ý nghĩa mở đầu. Ông 
nhấn mạnh sẽ tiếp tục có những hội 
thảo lớn và những chương trình khoa 
học công nghệ xứng tầm để ý tưởng, 
nghiên cứu của các nhà khoa học tiếp 
tục được đưa vào thực tiễn cuộc sống. 

GS.nGnD Phan Huy Lê – chủ tịch 
Hội khoa học Lịch sử Việt nam nhấn 
mạnh trong thời gian ngắn, Ban chỉ 
đạo, Ban tổ chức đã chuẩn bị chu 
đáo, công phu và trách nhiệm cho 
hội thảo. Hội thảo là dịp để các nhà 
khoa học trong và ngoài nước thể 
hiện tình yêu Hà nội, Việt nam thông 
qua các nghiên cứu. Hội thảo diễn ra 
trong bối cảnh chung là coi Hà nội 
như một khu vực trong phạm trù Khu 
vực học. Qua cách tiếp cận thăng 
Long – Hà nội dưới nhiều góc độ, tính 
liên ngành và đa ngành rất cao đồng 
thời thể hiện cách nhìn toàn diện cụ 
thể về thăng Long - Hà nội, đưa ra 
một số cảnh báo, khuyến nghị sâu 
sắc, có trách nhiệm và thời sự. chủ 
đề hội thảo đã được bám sát thể hiện 
rõ ràng qua nội dung các báo cáo 
và ý kiến phát biểu tại hội thảo. GS. 
Phan Huy Lê đánh giá hội thảo thành 
công toàn diện ở nội dung, công tác 
tổ chức và việc tạo lập nên những tri 
thức mới sâu sắc về thăng Long – Hà 
nội. 

Đánh giá về hội thảo, bà ngô thị 
thanh Hằng – Phó chủ tịch uBnD 

thành phố Hà nội, Phó trưởng ban 
chỉ đạo quốc gia Đại lễ 1000 năm 
thăng Long – Hà nội cho rằng: Hội 
thảo mang tính chất tổng kết những 
nghiên cứu về 1000 năm thăng Long 
– Hà nội đồng thời đề xuất, kiến nghị 
những giải pháp liên quan đến sự 
phát triển bền vững của thủ đô trong 
tương lai. Hội thảo là một điểm sáng 
về trí tuệ trong các hoạt động của đại 
lễ.

trong phiên tổng kết hội thảo, GS.tS 
Mai trọng nhuận – Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc ĐHQGHn đã chúc mừng 
thủ đô đã tổ chức thành công Đại lễ 
1000 năm thăng Long – Hà nội, chúc 
mừng Hội thảo Khoa học quốc tế về 
Hà nội đã thành công rực rỡ. Giám 
đốc ĐHQGHn nhấn mạnh thành 
công của Hội thảo tiếp tục minh 
chứng cho truyền thống đóng góp 
công sức, trí tuệ của ĐHQGHn với 
Hà nội. Ông bày tỏ ĐHQGHn mong 
muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho 
sự phát triển của thủ đô bằng thế 
mạnh riêng của mình. Hiện nay, các 
nhà khoa học của ĐHQGHn đang 
nghiên cứu sự phát triển của đô thị 
dựa vào đại học trên nền tảng nghiên 
cứu điển hình thủ đô Hà nội. Vì thế, 
Giám đốc ĐHQGHn mong muốn 
thành phố Hà nội sẽ tiếp tục tạo điều 
kiện, cơ chế để các nhà khoa học của 
ĐHQGHn đóng góp được nhiều hơn 
nữa. 

nGọc DiệP

>>  các nhà khoa học và đại biểu tham dự Hội thảo
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GS.tS PHùnG Hữu PHú - ủy Viên 
tW ĐẢnG, PHó trưởnG Ban 
tHườnG trực  Ban tuyên Giáo 
tW:

nhà xuất bản Hà nội phối hợp với 
ĐHQGHn biên tập lại cuốn kỷ yếu 
thành cuốn sách có giá trị trong tủ 
sách nghìn năm – thăng Long. Hội 
thảo xứng đáng là một trong những 
sự kiện có dấu ấn, có chiều sâu góp 
phần vào thành công của 10 ngày Đại 
lễ. Hội thảo là sự kiện kỷ niệm có trí 
tuệ, được tổ chức một cách khoa học, 
hợp lý, phục vụ cho sự kiện trọng đại 
của dân tộc Việt nam, của thủ đô Hà 
nội. Hội thảo có phiên toàn thể và các 
hoạt động trao đổi học thuật sôi nổi 
đầy trách nhiệm và trí tuệ tại 4 tiểu 
ban, có bài phát biểu sâu sắc của ông 
Bí thư thành ủy, có báo cáo đề dẫn 
của GS.tSKH Vũ Minh Giang - trưởng 
ban tổ chức hội thảo và một số báo 
cáo khái quát các giá trị biểu trưng 
của thủ đô Hà nội. từ kết cấu hợp lý 
của hội thảo thể hiện sự tham gia đầy 
nhiệt huyết với tình yêu Hà nội sâu 
sắc của các nhà khoa học. Hội thảo có 
chất lượng chuyên môn cao, vừa đề 
cập các vấn đề rất căn bản vừa đề cập 
đến những vấn đề hết sức thiết thực. 

Hội thảo mang tính chất “gói lại” một 
cách tương đối những nghiên cứu về 
3 giá trị cơ bản nhất của thăng Long 
- Hà nội đồng thời cung cấp những 
luận cứ khoa học, những lý luận mới, 
những bước tiến mới nhận thức về 
thủ đô Hà nội. Hà nội đang là một 
đô thị cổ có lịch sử lâu đời đồng thời 
là một đô thị mới trong quá trình đô 
thị hoá với biết bao thời cơ và thách 
thức, bao vấn đề bức xúc đang đặt ra 
cần được đánh giá cặn kẽ để đề xuất 
các phương hướng, giải pháp cụ thể. 
Hội thảo tạo điều kiện gợi mở việc 
tiếp tục triển khai các vấn đề rộng 
hơn, chiều sâu hơn để giúp các nhà 
quản lý có cơ sở khoa học hơn từ đó 
đề ra các quyết sách, thực thi các giải 
pháp vừa đáp ứng nhu cầu phát triển 
khách quan của thủ đô trong thời 
kỳ mới, vừa đáp ứng nhu cầu chính 
đáng của tình cảm cộng đồng dân 
tộc Việt nam và mong muốn chung 

của bạn bè quốc tế.

Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển 
bền vững thủ đô Hà nội: Văn hiến, 
anh hùng, Vì hòa bình” không phải 
là hội thảo duy nhất mà là hội thảo 
tầm cỡ có ý nghĩa mở đầu. Việc tiếp 
tục tổ chức những hội thảo có quy 
mô tương tự như hội thảo này để ý 
tưởng, nghiên cứu của các nhà khoa 
học tiếp tục được hoàn thiện, được 
phát triển là cần thiết và từng bước 
đưa vào thực tiễn cuộc sống. 

Hội thảo đã thành công tốt đẹp là có 
sự quan tâm đầy nhiệt huyết, trách 
nhiệm và tình yêu với Hà nội của 

các nhà nghiên cứu trong và ngoài 
nước, có sự chủ động tổ chức của 
ĐHQGHn - cơ quan thường trực tổ 
chức hội thảo. cùng với sự vào cuộc 
với ĐHQGHn có Ban tuyên giáo 
trung ương và một số cơ quan khác. 
Đặc biệt, thành viên của các tiểu ban 
đã làm việc rất tích cực, chủ động đã 
góp phần làm nên thành công của 
Hội thảo. 

Giáo Dục
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GS. nGnD PHan Huy Lê - cHủ tịcH 
Hội KHoa Học LịcH Sử Việt naM:

tôi rất mừng là tất cả chúng ta đều 
nhất trí rằng đây là một cuộc hội thảo 
rất thành công, thành công ở chiều 
sâu khoa học, thành công ở tính thực 
tiễn của nó, thành công ở sự tạo lập 
nên một nhận thức mới sâu sắc và 
khá toàn diện về thăng Long - Hà 
nội. Đây là cuộc hội thảo đầy tâm 
huyết, đầy tinh thần trách nhiệm và 
chất trí tuệ  cao. chúng ta rất hài lòng 
về cuộc hội thảo này, nhưng nếu chỉ 
dừng lại ở đây thì thật đáng tiếc. cho 
nên chúng tôi đề nghị là sau cuộc hội 
thảo này:

thứ nhất, đề nghị Ban tổ chức biên 
tập lại toàn bộ báo cáo và xuất bản 
thành công trình đưa vào tủ sách 
thăng Long ngàn năm văn hiến. Đây 
là một công trình không những thể 
hiện thành công của chúng ta hôm 
nay mà còn để lại một hồ sơ, một 
tư liệu cực kỳ có giá trị cho mai sau. 
chúng tôi kiến nghị Văn phòng Ban 
chỉ đạo 1000 năm thăng Long, nXB 
Hà nội gấp rút làm công việc biên 
tập và in thật đẹp, thật trang trọng và 
biên tập thật kỹ không để lại các lỗi, 
để cuốn sách xứng đáng với tầm cỡ 
và thành công của Hội thảo.

thứ hai, trong cuộc Hội thảo này, trên 
cơ sở nhận thức sâu sắc và đầy tinh 
thần trách nhiệm của mỗi người, hầu 
hết các nhà khoa học đều đưa ra các 
khuyến nghị của mình. các khuyến 
nghị đi vào từng phương diện một. 
chẳng hạn như tiếng nói Hà nội như 
thế nào, ứng xử như thế nào trước 
tình trạng tiếng nói Hà nội đang bị 
pha tạp. Vấn đề phong cách Hà nội, 
rồi các vấn đề giao thông vận tải, việc 
bảo tồn di sản Việt nam và đặc biệt 
là vấn đề quy hoạch Hà nội hôm nay 
và mai sau. Làm thế nào đó để Hà nội 
phát triển bền vững, hiện đại nhưng 
vẫn giữ được tất cả cái gì tạo nên 
dáng dấp riêng của Hà nội, phong 
cách của Hà nội, bản sắc của Hà nội. 
Hà nội không thể lẫn với bất cứ thủ 
đô nào trên thế giới và mang đặc 

điểm chung của các thủ đô phương 
Đông. Đây là vấn đề rất lớn. tôi nghĩ 
rằng những khuyến nghị tuy ở từng 
khía cạnh nhưng tổng hợp lại chắc 
chắn sẽ rất có ý nghĩa nhất là với các 
nhà hoạch định chính sách và xây 
dựng quy hoạch. chúng ta đề nghị 
Ban tổ chức trên cơ sở các ý kiến phát 
biểu của từng nhà khoa học, trưởng 
tiểu ban sẽ tổng hợp lại thành một 
bản kiến nghị gửi lên lãnh đạo Hà nội 
và gửi lên lãnh đạo chính phủ, trung 
ương.

thứ ba, tôi nhớ rằng những năm 90 
thế kỷ XX, trong các nhà khoa học 
Việt nam đã có đề xuất với Hà nội nên 
thành lập một trung tâm hay Viện 
nghiên cứu về Hà nội. Và trên thực tế 
danh hiệu Hà nội học đã xuất hiện và 
vừa rồi có Viện về phát triển kinh tế đã 
ra đời. nhưng cho đến hôm nay rất 
tiếc vẫn chưa có một tổ chức nghiên 
cứu toàn diện về Hà nội. có thể là 
một trung tâm nghiên cứu về Hà nội, 
có thể là Viện nghiên cứu về Hà nội. 
tôi nghĩ rằng đây là thời điểm đã chín 
muồi, mà nếu bỏ mất thời cơ này sẽ 
là có lỗi với Hà nội. thứ nhất là chúng 
ta tổ chức kỷ niệm 1000 năm thăng 
Long. thứ hai là chúng ta có một đội 
ngũ nghiên cứu về Hà nội trong nước 
và quốc tế. chúng ta có một loạt các 

công trình nghiên cứu đa ngành về 
Hà nội. Đã đến lúc lãnh đạo Hà nội 
cần thành lập Viện hoặc trung tâm 
nghiên cứu về Hà nội. nhưng điều 
quan trọng, đây phải là Viện nghiên 
cứu toàn diện, liên ngành về Hà 
nội. có thể bộ phận tổ chức của nó 
không lớn lắm, phải có những người 
lãnh đạo có tầm cỡ và phải có một 
số nhà nghiên cứu khoa học chuyên 
ngành trên những lĩnh vực cần thiết. 
Phương hướng phát triển chủ yếu 
của nó là phải tạo được sự liên kết và 
sự hợp tác trong nước và quốc tế. có 
thể nói là hợp tác liên ngành, hợp tác 
quốc nội và hợp tác quốc tế là cơ sở 
có ý nghĩa quyết định cho sự thành 
công của trung tâm nghiên cứu này. 
Và nếu đi theo phương thức đó thì 
tổ chức này chỉ cần thành lập, tôi hy 
vọng rằng trong thời gian rất ngắn nó 
sẽ trở thành trung tâm rất mạnh và sẽ 
đóng góp một phần quan trọng cho 
phát triển Hà nội, trực tiếp tư vấn cho 
các nhà quản lý, lãnh đạo Hà nội 

cá nhân tôi nghĩ rằng trong thời cơ 
này mà không tổ chức thành lập được 
một trung tâm nghiên cứu như vậy là 
một sự chậm trễ. nhân danh các nhà 
khoa học có mặt trong cuộc hội thảo 
này tôi kiến nghị lên lãnh đạo Hà nội 
và trung ương. 

Giáo Dục
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